

## BIZคว่างาน1.2พันล้าน หนุนแบ็กล็อกฟุ้งกระชูด

“BIZ” คว่างานใหญ่มูลค่า 1,200 ล้านบาท เดินหน้าขายและติดตั้งเครื่องฉายรังสีผู้ป่วย มะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนของรพ.จุฬาลงกรณ์ ดันแบ็กล็อกกระชูด 1,550 ล้านบาท หนุนงบปี 60 โตแกร่ง ราคาหุ้นชานรับพุ่งนิวไฮ รอบ 3 เดือน

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท

ว่บต่อ  
BIZ



สมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์

### BIZ

บิสซิเนสโกลด์แมนส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินโครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์สำหรับศูนย์รักษาผู้ป่วย มะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มูลค่าโครงการ 1,200 ล้านบาท ระยะเวลาสัญญา 40 เดือน ส่งผลให้มูลค่างานในมือ (Backlog) ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1,550 ล้านบาท

โดยลักษณะโครงการดังกล่าว คือ จัดจ้างจัดซื้อ จัดหา พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องรักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน ซึ่งเครื่องฉายรังสีมะเร็งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งและแพทย์ผู้ทำการรักษาให้มีทางเลือกที่เหมาะสมกับผู้ป่วยมากขึ้น และถือเป็นเครื่องแรกที่ใช้ในอาเซียนด้วย

อย่างไรก็ตาม การรักษาโดยเครื่องมือดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการวินิจฉัยของแพทย์ด้วยว่ามีความเหมาะสมกับผู้ป่วยในกลุ่มใด ทั้งนี้ BIZ พร้อมเดินหน้าขยายฐานลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพราะเล็งเห็นว่าภาพรวมตลาดเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็งในประเทศยังมีความต้องการอีกมาก เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยมะเร็งที่มีเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้เครื่องมือยังมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

นายสมพงษ์ กล่าวอีกว่า แผนการดำเนินงานของบริษัทในช่วงที่เหลือของปี 2560 พร้อมเดินหน้าติดตั้งเครื่องฉายรังสีมะเร็ง และส่งมอบงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ พร้อมขยายฐานลูกค้าในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนและภาครัฐเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังคาดว่ารายได้จากการให้บริการในปี 2560 จะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น

จากปี 2559 ซึ่งเป็นไปตามจำนวนเครื่องฉายรังสีที่จำหน่ายได้เพิ่มขึ้น ขณะที่ผลประกอบการในไตรมาส 1/60 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 49.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.01% จากช่วงปีก่อนที่ทำได้ 43.12 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกำไรสุทธิที่ระดับ 4.12 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 0.39 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักที่ผลประกอบการเติบโตอย่างโดดเด่นมาจากรายได้จากการขาย ซึ่งบริษัทมีรายได้จากการขายอุปกรณ์ประกอบทางการแพทย์อื่นๆ ที่มีมูลค่าจำนวน 15.40 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 294.16% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากทางบริษัทได้มีรายได้จากการซื้อมาขายไปอุปกรณ์ทางการแพทย์และชุดอุปกรณ์เพิ่มเติมต่างๆ มากขึ้น ประกอบกับทางบริษัทยังมีความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น ประกอบกับต้นทุนทางการเงินลดลง จึงส่งผลต่ออัตรากำไรสุทธิที่สูงขึ้น

ด้านความเคลื่อนไหวราคาหุ้น BIZ ในวานนี้ (18 พ.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงตั้งแต่เปิดตลาดทันที หลังจากทางบริษัทได้ประกาศการคว่าออเดอร์งานขนาดใหญ่ มูลค่า 1,200 ล้านบาท โดยทำราคาเปิดที่ 4.56 บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากราคาปิดก่อนหน้าที่อยู่ในระดับ 4.32 บาท

โดยจากนั้นราคาหุ้นยังคงปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จนทำราคาสูงสุดของวันที่ 4.86 บาท และถือเป็นจุดสูงสุดใหม่ (นิวไฮ) ในรอบ 3 เดือน และปิดการซื้อขายอยู่ที่ระดับ 4.48 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.16 บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 3.70% เมื่อเทียบราคาปิดก่อนหน้า มีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นรวม 138 ล้านบาท ■